

## รัสเซียในช่วงขาขึ้น

ในช่วงกลางเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ ธนาคาร Bank of America Merrill Lynch (BofAML) ได้จัดอันดับความมั่นคงของกลุ่มประเทศเกิดใหม่ให้รัสเซียอยู่เหนือจีนในลำดับที่สองรองจากเกาหลีใต้ โดยคำนึงถึงตัวชี้วัดความมั่นคงด้านการเงินอย่างรอบด้านอย่างเช่น อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ และการจัดเก็บภาษี เป็นต้น ถึงแม้ว่ารัสเซียจะมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ติดลบแต่กลับมีค่าชี้วัดประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐและการเพิ่มผลทางการเงินที่ดีที่สุดในโลก

ถึงแม้ว่าจีนยังคงมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงอยู่ใน ๕ อันดับแรกของโลกก็ตาม แต่มาเสียคะแนนตรงตัวเลขหนี้ภาคเอกชนและหนี้สาธารณะที่ขยับสูงรวมทั้งปริมาณเงินสำรองระหว่างประเทศที่ลดน้อยลงจึงทำให้หล่นลงมาอยู่ในลำดับที่สาม ตามมาด้วยอินเดีย อินโดนีเซีย โปแลนด์ เม็กซิโก บราซิล ตุรกี และแอฟริกาใต้

ขณะนี้ถือว่ารัสเซียสามารถพลิกฟื้นสถานการณ์กลับมาขึ้นหัดในลำดับต้นๆ ได้หลังจากเศรษฐกิจได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ถดถอยลงตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ โดยกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของรัสเซียเปิดเผยว่าผลผลิตอุตสาหกรรมในช่วง ๑๐ เดือนแรกของปีนี้เติบโตขึ้นร้อยละ ๐.๓ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะขยับขึ้นเป็นร้อยละ ๐.๔ เมื่อถึงสิ้นปี และจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๑.๑ ในปี ๒๕๖๐ ร้อยละ ๑.๗ ในปี ๒๕๖๑ และร้อยละ ๒.๑ ในปี ๒๕๖๒ ตามลำดับ

จากผลการสำรวจของสถาบันนโยบายเศรษฐกิจ Gaidar สอบถามความคิดเห็นจากผู้จัดการบริษัทและกิจกรรมทางธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมของรัสเซียพบว่ามีการเติบโตในเดือนพฤศจิกายน 2559 สูงที่สุดในรอบ 5 ปี

นอกจากนั้น จากรายงานผลการวิจัยของธนาคารโลก ประจำปี ๒๕๖๐ (Doing Business 2016) ที่ประกาศเมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ รัสเซียถูกจัดว่าเป็นประเทศที่มีความสะดวกในการประกอบธุรกิจในอันดับที่ ๔๐ ของโลก ขยับขึ้นจากอันดับที่ ๕๑ ในปีที่ผ่านมา ถือว่าเป็นการพัฒนาแบบก้าวกระโดดหากเทียบกับเมื่อปี ๒๕๕๕ ที่เคยอยู่ในลำดับที่ ๑๒๔ ซึ่งขณะนั้น ประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน ได้ออกกฤษฎีกาให้รัฐบาลและทุกภาคส่วนไม่ว่าส่วนกลางหรือระดับภูมิภาคเร่งฟื้นฟูบรรยากาศการลงทุนเป็นการด่วน โดยมีเป้าหมายอย่างชัดเจนว่าจะต้องไต่ขึ้นไปถึงอันดับที่ ๒๐ ภายในปี ๒๕๖๑ ทั้งนี้ หากนำเอากฎเกณฑ์การประเมินแบบใหม่ที่ธนาคารโลกเริ่มนำมาปรับใช้ในปีนี้เป็นฐานการจัดอันดับ รัสเซียควรจะอยู่ในลำดับที่ ๓๕ ตั้งแต่สองปีที่แล้วด้วยซ้ำ

ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจถดถอยและความตึงเครียดด้านภูมิศาสตร์การเมืองกับประเทศฝั่งตะวันตก รัสเซียยังมีความมุ่งมั่นที่จะไปให้ถึงเป้าหมายอย่างไม่ลดละในการปฏิรูปหลายๆ ด้านที่เกี่ยวกับกฎระเบียบการทำธุรกิจ ซึ่งผลที่ได้ในบางหัวข้อก็สามารถทำได้ในระดับเกือบจะสมบูรณ์ที่สุดของมาตรฐานแล้ว ธนาคารโลกได้กล่าวชมว่าผลงานที่ได้รับการปรับปรุงอย่างโดดเด่น ได้แก่ การจดทะเบียนทรัพย์สิน การลดต้นทุนและ

นโยบายภาครัฐ  เศรษฐกิจการลงทุน  แนวโน้มการตลาด  รายงานสินค้าและบริการ  อื่นๆ

Call Center 1169

www.ditp.go.th  
www.thaitrade.com

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

563 ถนนนันทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง  
จังหวัดนนทบุรี 11000

Thai Trade Center

Kosmodamianskaya nab., 52, k1  
Moscow 115054, Russia

T: +7 499 653-59-89

F: +7 499 653-69-59

E: moscow@thaitrade.ru

เวลาในการแก้ไขข้อพิพาททางธุรกิจ รวมทั้งระยะเวลาการขอใบอนุญาตก่อสร้าง นอกจากนี้ ยังมีบางปัจจัยที่ยังสามารถพัฒนาได้อีก เช่น การเปิดให้มีการแข่งขันมากขึ้น

ด้วยนโยบายที่ต้องการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจการค้าอย่างจริงจัง อีกทั้งมีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน พร้อมด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน รัสเซียจึงสามารถเติบโตอันดับขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วในระยะเวลาสั้นๆ ทั้งที่มีข้อจำกัดและอุปสรรคหลายประการทั้งจากภายนอกและภายใน

การเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นทั้งภาคธุรกิจและเศรษฐกิจโดยรวมอย่างมีนัยสำคัญล้วนส่งผลให้รัสเซียได้รับการจัดอันดับอยู่เหนือประเทศอื่นๆ ในกลุ่ม BRICS

ผลจากปัญหาทางเศรษฐกิจหลายประการที่รุมเร้าของรัสเซียในช่วงสองปีที่ผ่านมาทำให้การนำเข้าจากต่างประเทศชะงักลงอย่างรุนแรง รวมทั้งการส่งออกของไทยไปยังรัสเซียตกลงกว่าร้อยละ 40 ในปี 2558 จากระดับ 2,000 พันล้านดอลลาร์สหรัฐลดลงเหลือเพียง 700 กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐ และยังคงติดลบอย่างต่อเนื่องในปีนี้อีกเกือบร้อยละ 20 ด้วยมูลค่าไม่เกิน 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น แต่จากสถานการณ์หลายๆ อย่างที่ปรับตัวดีขึ้นรวมทั้งค่าเงินรูเบิลที่แข็งขึ้นจะทำให้ผู้บริโภคชาวรัสเซียกลับมามีกำลังซื้อและมีความต้องการสินค้าจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นด้วย ในขั้นนี้ หากไม่เกิดปัจจัยลบทางการเมืองระหว่างประเทศที่ส่งผลกระทบต่ออย่างรุนแรง คาดว่าการส่งออกของไทยในตลาดรัสเซียน่าจะกระเตื้องขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ในปี 2560

ที่มาบางส่วน: - *Russia Overtakes China in BofAML rating of Emerging Economies*, Russia Beyond The Headline

- *Russia's Position in Doing Business Rating is "Big Achievement"*, Russia Beyond The Headline

